



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 1 เมษายน 2563

เรื่อง

1. โควิดทุบจีดีพีเกษตร Q1 หดตัว 4.8%
2. สศก. ลุย กระจาย-โคราช แหล่งระบาดโรคใบด่างมันฯ...
3. “บ้านม่วงชุม” จ.เชียงราย ใช้ปรัชญา...
4. หมูชมชดพิษไวรัสโควิดลดราคาในประเทศשוב
5. ฝักระวังข้าว-น้ำผวาฉวยขึ้นราคาตามไซโก...
6. ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น
7. ห่วงพื้นที่เพาะปลูกขาดแคลนน้ำช่วงแล้ง...
8. ฟิลิปปินส์มีแผนเพิ่มนำเข้าข้าวเป็นเสบียง...
9. กรมประมงจัดระบบฝักระวังโคโรนา2019
10. พลิกวิกฤติโควิด-19เป็นโอกาส
11. ห้ามส่งออก30วันหวังกตราคาขายไซในประเทศลง
12. กรมชลประทาน ย้ำ “น้ำไม่ขาดแคลน”...

สื่อ

ประชาชาติธุรกิจ
thaipr.net
mbamagazine.net
thansettakij.com
แนวหน้า
ไทยโพสต์
แนวหน้า
เดลินิวส์
แนวหน้า
แนวหน้า
ประชาชาติธุรกิจ
สยามรัฐ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ

หัวข้อข่าว : โควิดทุบจีดีพีเกษตร Q1 หดตัว 4.8%

วันพุธ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 5241 หน้า : 5(ล่าง)

โควิดทุบจีดีพีเกษตร Q1 หดตัว 4.8%

ลื่นตุ่นอาหารตั้นยอด ‘ข้าว-มัน-หมู’ พ้น

พลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ลากยาวกว่า 3 เดือน ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2563 อาจหดตัวลดลงเหลือเพียง 0.3% หรืออยู่ในช่วง 0.2-0.8% ต่ำกว่าเป้าหมายที่เคยประเมินไว้ในช่วงปลายปี 2563 ว่าจะขยายตัว 2.0-3.0%

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ยอมรับว่า ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ช่วงไตรมาส 1 ปี 2563 (มกราคม-มีนาคม 2563) หดตัว 4.8% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ของปี 2562 ที่ขยายตัว 0.5% ผลจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ภาวะการค้า การเดินทาง และการขนส่งกระจายสินค้า ซึ่งจะกระทบผลผลิตผลไม้ที่จะมีการผลิตออกสู่ตลาดมากที่สุด (peak) ปลายไตรมาส 1 และจะเริ่มฤดูกาลซื้อขายในช่วงไตรมาส 2

ประกอบกับราคาน้ำมันลดลง ส่งผลให้ราคายางพาราและราคาพืชพลังงานทดแทนไม่สามารถปรับสูงขึ้นได้มาก รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่ผันผวน อาจทำให้ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าลดลง ส่งผลต่อราคาสินค้าเกษตรในประเทศ เช่น ประมง ซึ่งปีนี้คาดว่าไทยจะมีผลผลิตกุ้งทะเลได้ปริมาณ 3.25 แสนตัน แบ่งเป็นส่งออก 82.76% และบริโภคภายในประเทศ 17.24% แม้ว่าผลผลิตมีเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ แต่การส่งออกอาจกระทบ โดยเฉพาะตลาดหลัก ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และสหภาพยุโรป



ขณะที่การผลิตเนื้อไก่จะมีปริมาณ 2.88 ล้านตัน เป็นการบริโภคในประเทศสัดส่วน 62.91% ของปริมาณการผลิตทั้งหมด สำหรับสินค้าไก่เนื้อ ความต้องการบริโภคเนื้อไก่ของตลาดในประเทศมีแนวโน้มลดลง สะท้อนกำลังซื้อและจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศลดลงอีก

นอกจากนี้ผลผลิตพืชสำคัญในปี 2563 มีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะข้าว อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสับปะรดโรงงาน

ในทางตรงกันข้าม “ข้าว หมู และมันสำปะหลัง” ได้รับอานิสงส์จากที่ทั่วโลกมีความกังวลและตื่นตัวต่อสถานการณ์ จึงมีการกักตุนสินค้าเกษตรอาหารมากขึ้น โดยมีการนำเข้าสินค้าเพื่อสำรองไว้สำหรับความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศ โดยเฉพาะข้าว ปี 2562/2563 คาดว่ามีปริมาณ 28.375 ล้านตัน

ข้าวเปลือก น้อยกว่าความต้องการใช้ 32.48 ล้านตัน แบ่งเป็นการบริโภคภายในประเทศ 13.320 ล้านตันข้าวเปลือกส่งออก 15.38 ล้านตันข้าวเปลือก แบ่งใช้ทำเมล็ดพันธุ์ 1.37 ล้านตันข้าวเปลือกใช้ในอุตสาหกรรม 2.4 ล้านตันข้าวเปลือก ผลจากการกักตุนอาหารอาจช่วยให้ไทยส่งออกข้าวและสินค้าอาหารสำเร็จรูป (ready to eat) เพิ่มขึ้น ซึ่งการบริโภคภายในของไทยไม่ได้รับผลกระทบเพราะไทยมีสต็อกที่ยกมาจากปีที่แล้ว บางส่วนทำให้การบริโภคในประเทศมีเพียงพอ

ขณะที่ “สุกร” คาดว่าขยายตัวดี โดยการผลิตรายของประเทศไทยจะมีปริมาณ 1.68 ล้านตัน ส่วนใหญ่ใช้เพื่อบริโภคในประเทศ 92.86% ของปริมาณการผลิตทั้งหมด แต่จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในไทยและประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีสุกรมีชีวิตจาก



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ

หัวข้อข่าว : โควิดทุบจีดีพีเกษตร Q1 หดตัว 4.8%

วันพุธ ที่ 1 เมษายนพ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 5241 หน้า : 5(ล่าง)

การระบาดของโรค ASF ในต่างประเทศ ทำให้ยังคงมีความต้องการเพิ่ม

นอกจากนี้มันสำปะหลัง ปี 2563 คาดว่า มีผลผลิตมันสำปะหลัง 29.493 ล้านตัน

หัวมันสด ลดลง 5.11% จากปัญหาภัยแล้ง แต่ผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง โดยเฉพาะมันเส้นดีขึ้น เพราะต้องนำไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เช่นเดียวกับกลุ่มถุงมือยาง อาหารสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร แต่ก็เป็นที่น่าจับตามองว่า แม้ชีพพลายลดลง ติมาณด์เพิ่ม แต่ราคามันสำปะหลังที่เกษตรกรขายได้ ช่วงไตรมาส 1 ปี 2563 ค่อนข้างทรงตัว

สำหรับปัจจัยเสี่ยงของภาคการเกษตรไทยปีนี้ต้องยอมรับว่า อาจจะขาดแคลนแรงงานเกษตร โดยเฉพาะภาคการทำประมง จาก การปิดสถานประกอบการ และการที่ แรงงานเดินทางกลับประเทศบางส่วน อาจจะกลับมาไม่ได้ เพราะติดปัญหา ต้องเฝ้าระวังโควิด-19 ซึ่งยังคงต้องประเมินสถานการณ์ต่อเนื่องว่าจะเป็นอย่างไ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ thaipr.net

หัวข้อข่าว : สศก. ลุย สระแก้ว-โคราช แหล่งระบาดโรคใบด่างมัน...

วันพุธ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ :- หน้า :-

The screenshot shows the ThaiPR.NET website interface. At the top, there are navigation menus for 'ข่าวประชาสัมพันธ์' (Public Relations News), 'ปฏิทินข่าว' (News Calendar), 'ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์' (Public Relations Department), and 'PR Scoop'. Below the navigation is a search bar and a row of social media icons. The main content area features a news article titled 'สศก. ลุย สระแก้ว-โคราช แหล่งระบาดโรคใบด่างมัน เร่งกำจัดโรคแล้วเกิน 50% เกษตรกรได้รับเงินชดเชยครบถ้วน' (DAED Lays out Saragaeo-Korat, source of viral wilt disease, hastens disease elimination, more than 50% of farmers receive full compensation). The article includes a photo of a man in a meeting and text detailing the government's efforts to control the disease and provide compensation to affected farmers. On the right side of the page, there are several promotional banners for STDB, Xinhua, and iQMediaLink.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากเว็บไซต์ mbamagazine.net
หัวข้อข่าว : “บ้านม่วงชุม” จ.เชียงราย ใช้ปรัชญา...

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563

ฉบับที่ :- หน้า :-

The screenshot shows the MBAMagazine website with a main article titled "บ้านม่วงชุม" จ.เชียงราย ใช้ปรัชญา... (Ban Muang Chum, Chiang Rai Province uses philosophy...). The article includes several images of people working in agricultural fields and a portrait of a man. The website layout includes a navigation bar at the top, a search bar, and various news snippets on the right side.

เฝ้าระวังข้าว-น้ำ ผาฉวยขึ้นราคาตามไซโก เจลิมชัยมันใจไม่ขาดตลาด

“เกษตรฯ-พาณิชย์” ร่วมแก้ปัญหาไซโก“เจลิมชัย”
มันใจภายในสัปดาห์หน้า ไม่ขาดตลาด วอนอย่ากักตุน
อาหารสด พร้อมดันไอเดียทำ“รถพุ่มพวง” เปิดให้
พ่อค้าเร่ผลไม้ ▶ ต่อ : เฝ้าระวัง - หน้า 11

เฝ้าระวัง

ช่วยเกษตรกร กระจายผลไม้ ทุกชุมชน
ทั่วประเทศ กองทัพบกสั่ง “แม่ทัพภาค”
เฝ้าระวัง “ข้าวสาร-น้ำมันพืช-น้ำดื่ม”
จ่อคิวแพงตามไซโก

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม นายเฉลิมชัย
ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กล่าวได้ว่าร่วมกับกระทรวง
พาณิชย์ แก้ปัญหาไซโกขาดตลาดและ
ราคาขายปลีกสูงขึ้นโดยกรมปศุสัตว์จัดออก
ใบรับรองสุขอนามัยแก่ผู้ส่งออกชั่วคราว
ควบคุมที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ
ห้ามส่งไซโกออกนอกราชอาณาจักรต่อ
จากการประกาศครั้งแรกอีก 30 วัน แต่
เชื่อมั่นว่าหากประชาชนคลายความตื่น
ตระหนก ไม่แห่ซื้อไซโกสำรองไว้บริโภค
ในครัวเรือนมากกว่าปกติ ภายในสัปดาห์หน้า
สถานการณ์จะคลี่คลาย จากนั้นกระทรวง
เกษตรฯจะออกใบรับรองสุขอนามัยให้
แก่ผู้ประกอบการดั้งเดิม เช่นเดียวกับ
กระทรวงพาณิชย์จะยกเลิกประกาศงด
ส่งออกไซโกทันที ย้ำต้องไม่เกิดปัญหา
ขาดตลาดจนทำให้ราคาขายปลีกแพง
และต้องไม่ล้นตลาดจนทำให้ราคาขาย
ของเกษตรกรตกต่ำ รักษาสมดุลอุปสงค์
อุปทานไซโกภายในประเทศให้ได้

นายเฉลิมชัยกล่าวต่อว่า วอน
ประชาชนอย่าซื้ออาหารสด ซึ่งเน่าเสียง่าย
ไปกักตุน ขณะนี้ได้จัดทำแนวทางบริหาร
จัดการห่วงโซ่อาหารทั้งระบบ ตั้งแต่

ควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพ ปรับปรุง
การลำเลียงและขนส่งให้รวดเร็วขึ้น ระหว่าง
ที่รัฐมีมาตรการให้ทุกคนงดออกจากบ้าน
โดยไม่จำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
ของโควิด-19 นั้น กระทรวงเกษตรฯ
สนับสนุนให้เกษตรกรนำสินค้าเกษตรเข้าสู่
ระบบออนไลน์ทั้งของหน่วยงานกระทรวง
เกษตรฯ และของผู้ประกอบการเอง ซึ่ง
ผู้บริโภคลงผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ แล้ว
ผู้ประกอบการจะส่งสินค้าถึงบ้านอย่างรวดเร็ว

ดัน‘รถพุ่มพวง’ช่วยเกษตรกร

นอกจากนี้ รมว.เกษตรฯกล่าวว่า
สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมแผน
กระจายสินค้าผลไม้จากสวนและอาหาร
สินค้าบริโภคไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง โดย
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร จะทำ
โครงการ “รถเร่ผลไม้ไทยนำซ้อป” จะ
ให้ผู้มีรถเร่รับซื้อผลไม้มาขึ้นทะเบียน
แจ้งความจำเป็นในการรับซื้อผลไม้ไว้ กับ
สำนักงานเกษตรจังหวัด จะแนะนำขั้นตอน
ในการขนส่ง ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัด
หรือศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจผลไม้ระดับ
เขตจะทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างรถเร่กับ
กลุ่มเกษตรกร เจ้าของสวนให้การรับซื้อ
อย่างทั่วถึง ไม่เกิดการตัดราคาและควบคุม
คุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐานส่งถึงบ้านผู้บริโภค

ผนึกไปรษณีย์ไทยขายเว็บไซต์

อีกมาตรการคือทำข้อตกลงกับบริษัท
ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดทำช่องทางซื้อขาย

ออนไลน์ผ่าน www.Thailandpostmart.com
โดยผู้บริโภคร สามารถสั่งซื้อสินค้าเกษตร
ทางเว็บไซต์ จากนั้นทางไปรษณีย์จะเข้าไป
รับผลไม้แล้วส่งตรงถึงบ้าน นอกจากนี้
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับการ
พัฒนาถ่ายทอดการขายแบบออนไลน์จะเร่ง
เข้าไปคัดเลือกสินค้าและแนะนำเกษตรกร
ให้สมัครเปิดขายสินค้าเกษตรออนไลน์ในทุก
ช่องทางบนแพลตฟอร์มต่างๆ ทั้งที่เป็นของ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ หรือของ
ผู้ผลิตเอง พร้อม ประชาสัมพันธ์สินค้าของ
เกษตรกรที่ขายผ่านระบบออนไลน์ให้ประชาชน
ได้รับรู้อย่างทั่วถึง

ชวนซื้อผลไม้-ดอกไม้ส่งหมอ

สำหรับผลไม้ที่กรมส่งเสริมการเกษตร
จะเร่งกระจายสู่ผู้บริโภคอย่างเร่งด่วน
คือมะม่วงซึ่งขณะนี้ส่งออกไปได้ จึงจัด
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมสินค้า
โดยให้ส่วนราชการและประชาชน ซื้อ
มะม่วง คุณภาพดี เพื่อมอบเป็นของขวัญ
ของฝากแด่คนที่รักและห่วงใย โดยเฉพาะ
บุคลากรทางการแพทย์ที่ประชาชนสมควร
ให้กำลังใจ อีกทั้ง สามารถสั่งซื้อดอกไม้
ของเกษตรกรที่ส่งออกไปได้ทั้งตลาดจีน
และอีกหลายประเทศ โดยเฉพาะกล้วยไม้
ตัดดอก โดยผู้ผลิตหลายรายขายผ่าน
แอปพลิเคชันต่างๆ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก
และอินสตาแกรมจึงเชิญชวนให้ประชาชน
ซื้อเพื่อสนับสนุนผลผลิตเกษตรกรส่งให้
คนที่รักและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้
กำลังใจกันและกันในยามวิกฤติ

เร่งหาทางออกช่วยสินค้าผลไม้

นายเฉลิมชัยกล่าวว่าต้องเร่งหาตลาด
และช่องทางจำหน่ายกลุ่มสินค้าเกษตรที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
เป็นผลผลิตสดเน่าเสียง่ายและกำลังจะ
ทยอยออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมีนาคมถึง
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกอบด้วย ผลไม้
ได้แก่ มะม่วง ทุเรียน และมังคุด ขณะนี้
ในหลายจังหวัดมีมะม่วงให้ผลผลิตจำนวน

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 1 เมษายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14218

หน้า: 1 (ล่าง), 11

Col.Inch: 99

Ad Value: 89,100

PRValue (x3): 267,300

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เฝ้าระวังข้าว-น้ำมันพืชขึ้นราคาตามไข่ไก่เฉลิมชัยมั่นใจไม่ขาดตลาด

มาก แต่ผู้รับซื้อมะม่วงเกรดคุณภาพเพื่อการส่งออก หวังรับซื้อเนื่องจากไม่สามารถส่งออกได้ทั้งตลาดเกาหลี ญี่ปุ่น ยุโรป ต้องส่งทางเครื่องบิน แต่ขณะนี้ไม่มีเที่ยวบินไปยังประเทศเหล่านี้ รวมทั้งตลาดในประเทศชะลอตัวเนื่องจากผู้บริโภคเดินตลาดน้อยลงและเน้นการซื้อสินค้าที่มีระยะเวลาเก็บได้นานมากกว่าผลไม้ภาคตะวันออก โดยเฉพาะทุเรียนและมังคุด จะเข้าสู่ฤดูกาลที่ผลผลิตออกมากตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนเป็นต้นไป จากนั้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจะมีผลไม้ออกสู่ตลาด

ข้าวดีตลาดจีนยังขนส่งทางรถได้

ล่าสุด ตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดจีน ซึ่งขนส่งทางรถ เป็นหลักยังสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้การรับซื้อเพื่อการส่งออก ยังดำเนินการได้ ส่วนตลาดภายในประเทศ หากในช่วงที่ผลผลิตออกมากและประชาชน ยังไม่สามารถออกมาจับจ่ายซื้อหา หรือจัดงานเทศกาลบริโภคผลไม้ไม่ได้เพราะต้องป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะต้องจัดทำระบบจำหน่ายออนไลน์และกระจายสินค้าส่งถึงผู้สั่งซื้อทั่วประเทศเร็วที่สุด โดยจะเป็นโอกาสที่คนไทยจะได้บริโภคผลไม้เกรดพรีเมียมในราคาที่เหมาะสม ส่วนพืชผัก เป็นสินค้าที่บริษัทใหญ่ ที่รับซื้อระบบห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิ สามารถเก็บรักษาคุณภาพได้นานโดยทำสัญญา รับซื้อจากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชผักแปลงใหญ่ แต่ที่เป็นห่วง คือเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักรายย่อย ที่ขายส่งตามตลาด จะได้รับผลกระทบ เพราะไม่มีห้องเย็นเก็บรักษา

มั่นใจมีอาหารเพียงพอทุกพื้นที่

“จะประสานกับหน่วยงานราชการที่มีการประกอบอาหารเลี้ยง เช่น โรงพยาบาล กายทหารเพื่อรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร อีกทั้ง เตรียมหาตลาดต่างประเทศ

ใหม่ๆ รองรับ ตลอดจนถึงเสรีการนำเข้าสู่โรงงานแปรรูป รวมทั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนเพื่อแปรรูปและจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นการถนอมผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่ให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรทำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการภาคการเกษตรบรรเทาผลกระทบจากการสูญเสียรายได้ ขณะเดียวกัน ประชาชนมั่นใจได้ว่ามีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอทุกพื้นที่” นายเฉลิมชัย กล่าว

ผู้ประกอบการย้ำต้องปรับตัว

ด้าน นายโกญจนัท ศรีมยุรา กรรมการผู้จัดการบริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด (KCF) ซึ่งเป็นผู้ผลิตไข่ไก่รายใหญ่กล่าวว่าช่วยเหลือผู้บริโภคที่ไม่สะดวกออกจากบ้านไปถึงแหล่งจำหน่ายไข่ไก่สดตามมาตรการรัฐเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกทั้ง ยังมีผู้ฉวยโอกาสดักตุนสินค้าและขึ้นราคาจึงจัดทำโครงการ Egg2Home โดยอำนวยความสะดวกด้วยการให้ผู้บริโภคสั่งซื้อไข่ไก่ออนไลน์กล่องละ 685 บาท บรรจุ 5 แผง ราคาเฉลี่ยแผงละ 137 บาท รวมจัดส่งแล้ว ส่งถึงบ้านทั่วประเทศ ซึ่งผู้บริโภคจะได้รับไข่สดจากฟาร์มที่ได้มาตรฐานส่งออก ซึ่งสั่งซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวน โดยสั่งซื้อขั้นต่ำเพียง 1 กล่อง สามารถติดต่อผ่านช่องทางไลน์ @Egg2Home หรือ Facebook KCFDistribution

ไข่ไก่สดในโครงการ Egg2Home เป็นไซส์ L เทียบเท่า เบอร์ 1-2 โดยมีแพ็คเกจแผงกระดาษ แผ่นรองและลังถูกฟูกอย่างหนา เพื่อปกป้องไข่จากการกระแทก จะใช้ไข่ที่แม่ไก่ในฟาร์มออกวันต่อวัน หากส่งก่อน 09.00 น. จะได้รับไข่ไก่ที่เพิ่งออกจากกันแม่ไก่ถึงกันครีว ภายใน 36 ชั่วโมง โดยจัดส่งทุกวันจันทร์-วันเสาร์ ที่สำคัญคือยอดขายทุกกล่อง จะร่วมสมทบทุน

ให้สถาบันบำราศนราดูรกล่องละ 5 บาท เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการต้านโควิด-19

ทบ.สั่งเฝ้าระวัง‘ข้าวสาร-น้ำมันพืช’

รายงานข่าวแจ้งว่า พล.อ.ฉัตรพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก (รองผบ.ทบ.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกเพื่อรับทราบสถานการณ์โควิด-19 โดยได้ย้ำให้แม่ทัพภาคและรอง ผอ.กอ.รมน.ระดับทัพภาคตรวจสอบสินค้า ที่มีราคาแพงขึ้น เช่นไข่ไก่ และต่อไปมีแนวโน้ม จะเป็นข้าวสาร, น้ำมันพืช, น้ำมันที่ จะแพงขึ้น

ทั้งนี้ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.ฝากชื่นชมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ได้อย่างดี ต้องสร้างการรับรู้ความเข้าใจว่าไวรัสสามารถติดต่อได้ 2 ทาง คือทางละอองน้ำลาย และทางการสัมผัส ฝาก ผบ.หน่วย ไปดูแล บ้านพักอาศัยในหน่วยทหารว่า มีแอลกอฮอล์, หน้ากากอนามัย หรือไม่ ในขณะที่การเกณฑ์ทหาร ให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรต.)และกรมกำลังพลทหารบก (กพ.ทบ.) ต้องเตรียมมาตรการต่างๆ ให้พร้อม การสมัครใจเข้ารับราชการต่อของพลทหาร ต้องไม่มีการบังคับ และขยายเวลาสมัครรับราชการถึงวันที่ 24 เม.ย. 2563

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

วันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ ๑ เมษายนของทุกปี เนื่องจากตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศให้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๑ เป็นฉบับแรก ใช้บังคับในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๒ จึงได้ถือวันนี้เป็นวันข้าราชการพลเรือนตั้งแต่นั้นมา

มติคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประกอบด้วย เลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานกรรมการ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ ทำหน้าที่จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ในวันที่ ๑ เมษายน เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน คือ การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการที่มีความประพฤติและผลการปฏิบัติงานดีเด่น รวมถึงการเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่นให้ปรากฏ อันจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีตลอดไป

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ได้คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนด ซึ่งพิจารณาตามหลักเกณฑ์ประเมินใน ๕ หัวข้อหลัก คือ การครองตน การครองคน การครองงาน การปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวนทั้งสิ้น ๖๒๑ คน

สำหรับการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนในปี นี้ นับเป็นปีแห่งประวัติศาสตร์ เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้นทั่วโลก ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ทั้งในส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น และให้วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่อยู่ในความทรงจำของข้าราชการและประชาชนตลอดไป จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ทำเนียบรัฐบาล เป็นการมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า เป็นผู้พิจารณารูปแบบการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามความเหมาะสมต่อไป

รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรากฏดังต่อไปนี้

ห่วงพื้นที่เพาะปลูกขาดแคลนน้ำช่วงแล้ง เร่งสร้างการรับรู้ดูแลผลผลิตถูกวิธี

นายอรรถวิชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรห่วงใยพี่น้องเกษตรกรเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ โดยรอบปี 2562 ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งปีที่แล้วมีฝนตกทั้งปี 1,342.6 มิลลิเมตร เมื่อเทียบกับปีที่แล้งมากคือ ปี 2558 มีฝนตก 1,419.6 มิลลิเมตร จะเห็นได้ว่าปี 2562 ฝนตกน้อยกว่า ปี 2558 และจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยานับตั้งแต่ปี 2523 เป็นต้นมา ยังพบว่า ปี 2562 มีฝนตกน้อยที่สุดในรอบ 40 ปี โดยเฉพาะฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม ปีที่ผ่านมา มีฝนตกทั้งประเทศเพียง 1,114 มิลลิเมตร น้อยกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 12 ทำให้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่หลายแห่งมีน้ำใช้การเหลือน้อยไม่เกินร้อยละ 30 ของความจุอ่าง 14 แห่ง เมื่อฝนตกน้อยน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติก็มีเหลือน้อยเช่นกัน จึงไม่สามารถส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกตามปกติได้ แม้ระยะนี้จะมีฝนตกลงมาบ้างก็ตามแต่ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ ยังคงอยู่ในเกณฑ์น้อย

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมการมาตั้งแต่ต้นฤดูแล้ง โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ออกเยี่ยมเยียน แจกข้าวเพื่อสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรได้ปรับตัวในภาคการผลิตและใช้น้ำอย่างประหยัด ทำให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวมาได้ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาในบางพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่า ปีนี้จะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนประมาณปลายเดือนพฤษภาคม และอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงได้ ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงเร่งแจ้งเตือนเกษตรกรให้รับทราบสถานการณ์ตั้งแต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะพื้นที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 2 กลุ่ม คือ 1) การปลูกข้าวรอบที่ 2 เกรงว่าจะขาดแคลนน้ำได้เนื่องจากใช้น้ำมาก ซึ่งปีนี้คณะกรรมการวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้กำหนดพื้นที่การเพาะปลูกตามศักยภาพน้ำ มีแผนควบคุมพื้นที่การปลูกข้าวรอบที่ 2 ทั้งประเทศจำนวน 4.54 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 40 ของปีที่ผ่านมาก็ได้กำหนดพื้นที่แผน



ควบคุม 11.21 ล้านไร่ ปัจจุบันภาพรวมของประเทศมีการเพาะปลูกแล้ว 6.56 ล้านไร่ จึงเกินแผนควบคุมแล้ว ร้อยละ 44 ซึ่งขณะนี้มีการเก็บเกี่ยวไปแล้ว ร้อยละ 37 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มี.ค. 2563)

สำหรับพื้นที่ปลูกเกินแผนควบคุมไปค่อนข้างมากอยู่ในเขตลุ่มเจ้าพระยา มีการเพาะปลูก 3.31 ล้านไร่ หรือร้อยละ 21.5 โดยเฉพาะในเขตชลประทานไม่มีแผนส่งน้ำให้ปลูกข้าว แต่มีผลการเพาะปลูกถึง 2.01 ล้านไร่ ทำให้กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมชลประทานต้องทำงานหนักมากขึ้น เพื่อปรับระบบน้ำในระบบชลประทานที่มีน้อยอยู่แล้ว ให้ส่งน้ำไปรักษาระบบนิเวศผลัดน้ำเค็มและป้องกันน้ำเค็มรุกเข้าทำลายพืชสวน ซึ่งขณะนี้เกษตรกรในลุ่มเจ้าพระยาเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ร้อยละ 55 จึงขอความร่วมมือไม่ให้ปลูกข้าวรอบที่ 3 ต่อเนื่องอีก

2) กล้ายไม้และไม้ผล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อาจเสี่ยงน้ำเค็มรุกเข้าสวนสร้างความเสียหายใน 9 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ จะเชิงเทรนนนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม มีพื้นที่เฝ้าระวัง 57,106 ไร่ แบ่งเป็น กล้ายไม้ 10,784

ไร่ และไม้ผล 46,322 ไร่ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรสร้างการรับรู้ให้เกษตรกร โดยให้คำแนะนำติดตามข้อมูลข่าวสารน้ำเค็มระมัดระวังเรื่องการเปิดประตูน้ำเข้าพื้นที่สวน การดูแลรักษาความชื้นในสวน ลดการคายน้ำของพืช การปรับลดการใช้ปุ๋ยเพื่อลดความเค็มที่เข้าสู่ต้นพืช การสำรองแหล่งน้ำในสวนของตนเอง รวมทั้งให้ความร่วมมือกับระบบ

การผลักดันน้ำเค็มของระบบชลประทาน

นอกจากนี้ ยังมีการเฝ้าระวังป้องกันเชิงรุกในพื้นที่ไม้ผลที่ไม่มีฝนตกน้อยกว่า 800 มิลลิเมตร ซึ่งวิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม้ผลเป็นพืชเศรษฐกิจที่ใช้เวลาปลูกนานกว่าจะให้ผลผลิต หากมีความเสี่ยงและตายจะทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบเสียโอกาสเรื่องรายได้ จึงสำรวจในพื้นที่จริงและประเมินพื้นที่ปลูกไม้ผลพื้นที่นอกเขตชลประทานใน 30 จังหวัด พบว่า จากพื้นที่ปลูก 2.66 ล้านไร่ มีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำและอาจตายได้รวม 375,000 ไร่ โดยเฉพาะไม้ผลที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง 9 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มะม่วง ลำไย ส้มโอ ถั่วลิสงหอม เงาะ ส้มเขียวหวาน มังคุด และลิ้นจี่ จึงดำเนินการนำข้อมูลส่งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกร และให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเข้าไปสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรในการดูแลรักษาสวนไม้ผลดังกล่าว ซึ่งผลการดำเนินงานได้จัดหาน้ำเข้าไปเติมแหล่งน้ำในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำรวม 124,294 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33 โดยกรมทรัพยากรน้ำ

ส่วนการสร้างการรับรู้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ได้

ให้คำแนะนำการดูแลรักษาสวนไม้ผลแก่เกษตรกร ดังนี้ การรักษาความชื้น ให้ใช้วัสดุคลุมโคนต้น คลุมแปลง และการปลูกพืชคลุมดิน ลดการคายน้ำของพืช เช่น การตัดแต่งกิ่ง การบังลม พรางแสง เป็นต้น ปรับปรุงวิธีการให้น้ำแก่พืช โดยเพิ่มประสิทธิภาพและการประหยัดน้ำ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เช่น การปรับเปลี่ยนหัวจ่ายน้ำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการปรับเปลี่ยนเวลาหลีกเลี่ยงช่วงแสงแดดจัด เพื่อลดการระเหยของน้ำ การสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่สวน เพื่อให้เกษตรกรเตรียมการแก้ไขปัญหาระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยในส่วนของกรม ได้จัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับกรม เขต และจังหวัด เพื่อรวบรวมติดตามสถานการณ์ภูมิอากาศ น้ำ ผลกระทบและความเสียหายด้านการเกษตร รวมถึงจัดทำรายงานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงเกษตรในการประเมินสถานการณ์และจัดการความเสี่ยงภัยแล้งปีนี้

“อยากฝากถึงเกษตรกรโดยขอความร่วมมือที่จะไม่ปลูกข้าวรอบที่ 3 ต่อเนื่อง เพราะอาจขาดแคลนน้ำทำให้เกิดความเสียหายได้ ในส่วนพื้นที่สวนใกล้แหล่งน้ำเค็มขอให้เฝ้าระวังใกล้ชิด แม้ว่าปัจจุบันระบบผลักดันน้ำเค็มยังควบคุมได้ แต่เนื่องจากน้ำมีน้อยมาก ภาครัฐต้องใช้หลายมาตรการทั้งการนำน้ำจากกลุ่มน้ำแม่กลองมาช่วย การระงับไม่ให้สูญเสียน้ำระหว่างทาง ดังนั้น เกษตรกรควรต้องเพิ่มการแก้ปัญหาระยะยาวด้วยการสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่ของตนเองให้ได้ รวมทั้งพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในพื้นที่ไม้ผลควรมีแหล่งน้ำสำรองเช่นกัน หรืออาจปรับรูปแบบกิจกรรมการเกษตรให้เหมาะกับฤดูแล้ง เช่น ทำเกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฎีใหม่ จัดการพื้นที่ให้มีแหล่งน้ำในไร่นา หากมีฝนตกลงมาให้หาทางเก็บกักน้ำ รักษาความชื้นให้ได้ ส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานอย่าพึ่งเร่งเพาะปลูก ขอให้ติดตามข่าวสารใกล้ชิดเมื่อมันใจแล้วจึงดำเนินการในฤดูกาลผลิตใหม่ต่อไป” รองอธิบดีกล่าว

ฟิลิปปินส์มีแผนเพิ่มนำเข้าข้าว เป็นเสบียงฝ่าวิกฤติโรคระบาด

นายคาร์โล โนกราเลส เลขาธิการคณะรัฐมนตรีฟิลิปปินส์ แถลงเมื่อวันจันทร์ ว่าคณะทำงานพิเศษระหว่างกระทรวงเพื่อต่อสู้กับโรคอุบัติใหม่ กำลังรอกการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตร์เต ในการทำข้อตกลงสั่งซื้อข้าวระดับรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ซึ่งในระหว่างนี้กระทรวงเกษตรได้เริ่มติดต่อกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกเอาไว้แล้ว

ทั้งนี้ โนกราเลสกล่าวว่าฟิลิปปินส์ต้องการนำเข้าข้าวอีก 300,000 ตันในระยะนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าเพียงพอสำหรับการบริโภคภายในประเทศ ในช่วงที่ทุกฝ่ายกำลังต่อสู้กับวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ “โควิด-19” ที่ในฟิลิปปินส์มีผู้ป่วยสะสมมากกว่า 1,500 คน และเสียชีวิตอย่างน้อย 78 คน และดูเตร์เตสั่ง “ล็อกดาวน์” กรุงมะนิลาเป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม นายวิลเลียม ดาร์ รฆว.กระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ว่าปริมาณข้าวที่สำรองอยู่ในคลังยังเพียงพอสำหรับการบริโภคภายในประเทศอีกประมาณ 4 เดือน อนึ่ง เมื่อปีที่แล้วรัฐบาลฟิลิปปินส์ยกเลิกเพดานการนำเข้าข้าวที่จำกัดมานานกว่า 20 ปี เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถนำเข้าข้าวได้อย่างไม่จำกัด

ทำที่ดังกล่าวของฟิลิปปินส์เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลของหลายฝ่าย ว่าความมั่นคงทางอาหารของโลกอาจสั่นคลอน จากการที่เวียดนามเพิ่มความเข้มงวดในการส่งออกข้าว และสำรองข้าวสำหรับการบริโภคภายในประเทศมากขึ้น ในช่วงวิกฤติโควิด-19 เช่นเดียวกับกัมพูชาที่ประกาศลดการส่งออกข้าว เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนในประเทศจะมีข้าวเพียงพอบริโภค ท่ามกลางวิกฤติโรคระบาด.

กรมประมงจัดระบบเฝ้าระวังโควิด-19

■ ยันผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำบริโภคได้ปลอดภัย

นายบรรจง จันทิตถธรรม รองอธิบดีกรมประมง แถลงว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ทวีความรุนแรง รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับแก้ปัญหา เพื่อให้การควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรคเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด สำหรับกรมประมงให้ความสำคัญกับการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างเข้มงวด โดยจัดระบบควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังสถานการณ์โรคภายในหน่วยงาน เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาติดต่อราชการอย่างเข้มข้น โดยออกประกาศกรมประมงเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 เพื่อแจ้งเตือนให้บุคลากรในหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติงานจัดประชุม อบรม สัมมนาที่ต้องรวมกลุ่มกันหนาแน่น โดยเน้นสื่อสาร

ผ่านระบบ Conference จัดกิจกรรม Big Cleaning ในอาคารทุกสำนักงาน และทำความสะอาดเชื้อบริเวณจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น ลิฟต์” ราวบันได ลูกบิดประตู ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดไข้ก่อนเข้า-ออกอาคารให้บริการเจลล้างมือตามจุดต่างๆ อย่างทั่วถึง พยายามห้าเชื้อโรคบริเวณที่เสี่ยงรวมทั้งวางมาตรการกักตัวผู้มีความเสี่ยงอาจติดเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มงวด

นอกจากนี้ ยังมีการติดตามเฝ้าระวัง และป้องกันการระบาดของโรคในกลุ่มเกษตรกรชาวประมง ควบคู่กับการวางแผนเพื่อหามาตรการแก้ปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย เช่น ให้คัดกรองลูกเรือประมง คนประจำเรือในช่วงเวลาเข้า-ออก ทำเทียบเรือ และขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือประมงควบคุม กำกับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในกลุ่มลูกเรือประมงบริเวณท่าเทียบเรือของตนเอง เตือน

เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เตรียมรับสถานการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้น เนื่องจากภาวะผันผวนของตลาด ส่งออก การปิดด่านพรมแดน และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าสินค้าสัตว์น้ำผ่านระบบตลาดออนไลน์ให้กลุ่มเกษตรกร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการตลาด

พร้อมกันนี้ กรมยังติดตามสถานการณ์และผลกระทบเชิงเศรษฐกิจด้านการประมงอย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการจัดเตรียมข้อมูลผลผลิตสัตว์น้ำจากการจับและการเพาะเลี้ยงตลอดจนผลผลิตจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลดความตื่นตระหนกจากสถานการณ์ขาดแคลนอาหาร

อย่างไรก็ตาม กรมประมงยังตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคโดยสุ่มตรวจตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ตรวจสารตกค้างและจุลินทรีย์ ที่ก่อให้เกิดโรคเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่นำเข้ามาใน

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธ 1 เมษายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14218

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 36.37

Ad Value: 32,733

PRValue (x3): 98,199

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กรมประมงจัดระบบเฝ้าระวังโคโรนา2019

ประเทศนั้นปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง ซึ่งปัจจุบันมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำมาในประเทศไทย 3 รูปแบบคือ ผลิตภัณฑ์แปรรูปแช่เย็น และแช่แข็ง ส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ในสัตว์น้ำนั้น ปัจจุบันยังไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใด อีกทั้ง ยังไม่เคยมีรายงานการเกิดโรคจากเชื้อไวรัสกลุ่มเดียวกันนี้ อาทิ SAR CoV2 และ MERS ในสัตว์น้ำที่เป็นสัตว์เลือดเย็นมาก่อน จึงขอให้ผู้บริโภคมั่นใจ การบริโภคสัตว์น้ำ โดยเน้นการมีสุขอนามัยที่ดีด้วยการเลือกรับประทานสัตว์น้ำที่มีความสด สะอาด และปรุงสุกใหม่เสมอเพื่อความปลอดภัย

พลิกวิกฤติโควิด-19เป็นโอกาส

■ หนุนขายสินค้าเกษตรออนไลน์

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ช่วงวิกฤติการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ไทยเริ่มมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทำให้รัฐบาลประกาศบังคับใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ออกมา กระทรวงเกษตรฯโดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นห่วงผลกระทบต่อภาคการเกษตร ภาคธุรกิจบริการหยุดชะงักลงถึงกลางเดือนเมษายน ประชาชนเริ่มกลัวการออกมาจับจ่ายใช้สอยนอกบ้าน หันไปใช้บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น กระทรวงเกษตรฯ จึงใช้โอกาสในวิกฤติ COVID-19 ส่งเสริมให้เกษตรกรขายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งของภาคเอกชน เช่น LAZADA Shopee และผ่านช่องทางของหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ โดยเฉพาะ DGT farm.com ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรเข้ามาลงทะเบียนใช้งานจำนวนมาก มีสินค้าเกษตรทั้งของแปรรูปและของสดให้เลือกซื้อหลากหลาย

รายการ โดยสินค้าที่อยู่บนแพลตฟอร์ม DGT farm ทั้งหมดเป็นสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน และมีตราสัญลักษณ์ Q ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจถึงความปลอดภัย เหมือนเดินไปเลือกซื้อเองที่ห้างซูเปอร์มาร์เก็ต เหมาะกับช่วงที่ต้องเก็บตัวอยู่บ้าน นอกจากจะช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง

หากเกษตรกรที่ต้องการขายผ่านสหกรณ์การเกษตร แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร กระทรวงเกษตรฯมีบริการแอปพลิเคชัน CoopCare ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่พัฒนาเพื่อให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์ภาคการเกษตร แหล่งรับซื้อ-ขาย ผลผลิต การเกษตรของสหกรณ์ เกษตรกรสามารถค้นหาข้อมูลที่สนใจได้ โดย Application จะแสดงรายละเอียดข้อมูลที่ค้นหา บอกระยะทาง

และข้อมูลอื่น และใช้ระบบ GPS แสดงข้อมูลสหกรณ์บนแผนที่เพื่อนำทางไปยังสหกรณ์ได้ ข้อมูลที่ให้บริการ มีดังนี้ ข้อมูลพื้นฐานสหกรณ์ภาคการเกษตร แหล่งรับซื้อสินค้าเกษตร แหล่งผลิตสินค้าเกษตร และข้อมูล



อลงกรณ์ พลบุตร

อุปกรณ์การตลาดมั่นใจได้ว่า ช่วงวิกฤตินี้ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการขายออนไลน์ เกษตรกรขายได้ ผู้บริโภคได้สินค้าเกษตรคุณภาพ สนใจการขายสินค้าเกษตรออนไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ 1170 หรือ www.moac.go.th

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังมีระบบบริการออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกษตรกร และประชาชน อาทิ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่ให้บริการประชาชนของกรมประมง ซึ่งประกอบด้วย 1.การแจ้งเข้า-ออกของเรือประมงผ่านระบบ Single window 4 fishing feet 2.การออกไปรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Annex IV)

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธ 1 เมษายน 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14218

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 35.65 Ad Value: 32,085

PRValue (x3): 96,255

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: พลิกวิกฤติโควิด-19เป็นโอกาส

และ 3.SMART Fisheries Single Window : FSW ซึ่งเกษตรกรขอรับบริการผ่านระบบออนไลน์ทั้งจากโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ที่บ้าน โดยไม่ต้องมาติดต่อด้วยตนเอง และยังเป็นการลดความเสี่ยงจากโรค COVID-19 อีกด้วย

ห้ามส่งออก30วันหวังกดราคาขายไข่ในประเทศลง

ตีมันด์ไข่ไก่เพิ่ม 3 เท่า “จรินทร์” ประกาศ
กกร. ห้ามส่งออกไข่ไก่เพิ่มจาก 7 วัน
อีก 30 วัน พร้อมยึดระยะปลดแม่ไก่
ยืนกรงออกไปอีก 2 เดือน แก้อาการ
ต้องการบริโภคพุ่ง 3 เท่า คุมราคา
หน้าฟาร์มขายไม่เกิน 2.80 บาท/ฟอง

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงาน
ว่า สถานการณ์ราคาไข่ไก่ยังคงทรงตัว
อยู่ในระดับเดิม อาทิ ไข่ไก่เบอร์ 3
ราคาฟองละ 3.50-3.60 บาท หลัง
จากนายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะ
กรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ (กกร.) ได้ลงนามประกาศ กกร.
ขยายระยะเวลาห้ามส่งออกไข่ไก่เพิ่ม
เดิมอีก 30 วัน จากเดิมที่ห้ามส่งออก
ไข่ไก่ชั่วคราว 7 วัน ซึ่งได้สิ้นสุดลงใน
วันที่ 31 มี.ค. 2563 จะขยายไปสิ้นสุด
วันที่ 30 เม.ย. 2563 แต่หากสถานการณ์
ไข่ไก่ดีขึ้น มีเพียงพอต่อการบริโภค
ของประชาชน ก็อาจยกเลิกมาตรการ
ห้ามส่งออกไข่ไก่ดังกล่าวออกไปชั่วคราว
ได้

นายจรินทร์กล่าวว่า สาเหตุสำคัญ
ที่ต้องขยายระยะเวลา เนื่องจากความ
ต้องการบริโภคไข่ไก่มากกว่าปกติถึง
3 เท่าตัวจาก 39 ล้านฟอง/วัน จาก
ตัวเลขการผลิตอยู่ที่ 40-41 ล้านฟอง/วัน
เดิมเคยเหลือส่งออก 1 แสนฟองถึง

1 ล้านฟอง/วัน ก็จะกลับเข้ามาหมุน
ตลาดในประเทศ โดยเร่งรัดให้ฟาร์ม
ต่าง ๆ ส่งไข่ไก่เข้าไปยังศูนย์กระจาย
สินค้า โดยเฉพาะห้างค้าปลีกและ
ร้านค้าปลีก เพื่อให้ไข่ไก่กระจายถึง
มือประชาชน และขอความร่วมมือ
กำหนดราคาไข่ไก่หน้าฟาร์ม ไม่เกิน
2.80 บาท/ฟอง

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังได้
ร่วมมือกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ยึดระยะเวลากดแม่ไก่
ยืนกรงจากเดิมระยะเวลา 72 สัปดาห์
ออกไปเป็น 80 สัปดาห์ หรือยึดระยะ
เวลาออกไป 2 เดือน เพื่อไม่ให้ไข่ไก่
ออกสู่ตลาดลดลง อย่างไรก็ตาม
หากพบพฤติกรรมกักตุนไข่ไก่ จะ
ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฎหมาย
หากพบว่ามีการกักตุนและค้ากำไรเกิน
ควรต่อไป

รายงานข่าวระบุว่า ผู้ส่งออกที่
ส่งออกไข่ไก่สูงสุด คือ บริษัท เกษมชัย
ฟู้ด จำกัด, บริษัท ซี.พี.เมอร์แซนโคซึ่ง
จำกัด, บริษัท แสงทองฟู้ด จำกัด,
บริษัท มงคลเกษมรุ่งเรือง จำกัด, บริษัท
อาหารเบทเทอร์ จำกัด, บริษัท อิลโทรับ
ออร์แกนิกส์ จำกัด, บริษัท อีออน ท็อปแวลู
(ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ท็อปแวลู
(ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทศกัณท์
คอร์ป และส่วนราชการด่านศุลกากร
สังขละบุรี

กรมชลประทาน ย้ำ “น้ำไม่ขาดแคลน” เดินเครื่องบริหารน้ำช่วยเกษตรกร-ประชาชน



แม้ว่าประเทศไทยกำลังประสบกับภัยพิบัติโรคไวรัสโคโรนา-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ แต่ปัญหา “ภัยแล้ง” ก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่ากัน ซึ่งยังได้รับอิทธิพลภัยแล้งจากปีที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ และอ่างเก็บน้ำต่างๆ อยู่ในเกณฑ์น้อย ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรน้ำเพื่อปลูกข้าวนาปี รวมถึงในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่ง

อย่างไรก็ตาม กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินหน้าตามแผนการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2562/2563 ที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างไม่ขาดแคลน

โดย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ได้เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์น้ำปัจจุบัน (27 มี.ค. 63) ว่า อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกัน 38,675 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 51 ของความจุเก็บกักรวมกัน โดยมีปริมาณน้ำใช้การได้ 14,961 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์

เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำในอ่างฯ รวมกัน 9,367 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 38 ของความจุเก็บกักรวมกัน โดยมีปริมาณน้ำใช้การได้ประมาณ 2,671 ล้าน ลบ.ม.

แต่ก็ยังพบว่า มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อยต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 9 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำก๊วยลม จังหวัดลำปาง อ่างเก็บน้ำกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา อ่างเก็บน้ำขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก อ่างเก็บน้ำคลองสิียด จังหวัดฉะเชิงเทรา อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล และอ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง และอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ขณะที่ผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้งทั้งประเทศ มีการใช้น้ำตามแผนฯ ไปแล้ว 13,805 ล้าน ลบ.ม. (แผนฯ 17,699 ล้าน ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 78 ของแผนฯ เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการใช้น้ำตามแผนฯ ไปแล้วประมาณ 3,716



ล้าน ลบ.ม. (แผนฯ 4,500 ล้าน ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 83 ของแผนฯ ส่งน้ำให้พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างเฉพาะ การอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศเท่านั้น

สำหรับการเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนที่กำลังจะมาเยือน อีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่โครงการชลประทาน ทุกแห่ง โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเดิม เตรียมพร้อม รับมือสถานการณ์น้ำที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน ฝ่าระวัง และติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของตนอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบระบบและอาคารชลประทานให้สามารถรองรับ สถานการณ์น้ำได้อย่างเต็มศักยภาพ กำจัดวัชพืชไม่ให้กีดขวาง ทางน้ำ รวมทั้งเตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ ให้ สามารถปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา



อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์ภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อ การประกอบอาชีพของพี่น้องเกษตรกร กรมชลประทาน ได้ดำเนินโครงการจ้างแรงงานในปีงบประมาณ 2563 สำหรับ งานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน ก่อสร้างแหล่งน้ำระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน แก้มลิง การจัดการ คุณภาพน้ำและโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ผ่านโครงการชลประทานทุกโครงการรวม 208 โครงการฯ ตามมาตรการสนับสนุนช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาหระยะสั้น ในฤดูแล้ง วงเงินงบประมาณ 3,800 ล้านบาท สามารถ จ้างแรงงานได้ไม่น้อยกว่า 51,000 คน ระยะเวลา 3-7 เดือน ซึ่งเกษตรกรจะได้ค่าจ้างแรงงานวันละ 377 บาท หรือ ประมาณเดือนละ 8,000 บาท โดยได้เริ่มดำเนินโครงการ จ้างแรงงานตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 คาดว่าจะจ้างแรงงาน



ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน

ได้ประมาณ 10,674 คน

ที่ผ่านมา มีโครงการชลประทานในหลายพื้นที่ได้เริ่ม ดำเนินโครงการแล้ว อาทิ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา บรมธาตุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาแก้วลม-แก้วคอหมา โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษากระเสียว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ โครงการส่งน้ำและ บำรุงบางพลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพยับบอน และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโกลก ปัจจุบันจ้างแรงงาน ทั้งประเทศไปแล้วกว่า 9,016 คน โดยเกษตรกรที่สนใจเข้า โครงการฯ สามารถสอบถามไปยังโครงการชลประทานใกล้บ้าน

นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังวางแผนการบริหาร จัดการน้ำเพื่อสนับสนุนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยใช้โครงข่ายน้ำ เชื่อมโยงระหว่าง จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ สมุทรปราการ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการน้ำแบบอ่างฯ พวง และการสูบน้ำข้ามลุ่มน้ำ เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอ กับความต้องการด้านอุปโภค-บริโภค การเกษตร และ อุตสาหกรรม

ซึ่งเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการ ลงนาม MOU ระหว่างกรมชลประทานกับคณะกรรมการ ลุ่มน้ำคลองวังโตนด เพื่อแบ่งปันน้ำจากลุ่มน้ำคลองวังโตนด ไปยังพื้นที่ EEC พร้อมจัดทำ CSR ในพื้นที่ เพื่อสนับสนุน EEC สร้างความมั่นคงทางด้านน้ำให้แก่พื้นที่เศรษฐกิจ สำคัญของประเทศ